



สาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน

ในวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นวันประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๕๖๖ กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายนของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” ผมขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีต่อทุกท่านมา ณ ที่นี้

เทศบาล ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง อันเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตลอดระยะเวลา ๘๘ ปี ได้มีพัฒนาการที่ดีมาโดยลำดับ ปัจจุบันมีเทศบาลทั้งสิ้นจำนวน ๒,๔๗๒ แห่ง และเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ ยังได้มีการจัดตั้งสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของเทศบาลร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ในระยะแรกของการจัดตั้ง เทศบาลได้มีบทบาทในการดูแลเรื่องการศึกษา วิชา และโครงสร้างพื้นฐาน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันของชุมชนเมือง ภายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ให้กับเทศบาลมากขึ้น ทำให้เทศบาลมีส่วนร่วมในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนในทุกมิติ ในห้วงที่ผ่านมายังเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ซึ่งได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลายเป็นลำดับ

ปัจจุบันเทศบาลมีนวัตกรรมการพัฒนา และผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น เป็นองค์กรต้นแบบที่ดี ขอให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนด้วยการสานงานต่อ ก่องานใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส มีส่วนร่วมรับผิดชอบและความคุ้มค่า ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง นำแนวทางการทำงานแบบ “รวมไทยสร้างชาติ” ของรัฐบาลไปขยายผล ให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เพื่อให้การพัฒนาตรงกับความต้องการของประชาชน และเป็นรูปธรรม

ในโอกาสนี้...

ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพ
นับถือ อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ได้โปรดปกป้องคุ้มครอง ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
ตลอดจนครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงาน มีกำลังกาย กำลังใจ
กำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ ร่วมเป็นแรงพลังเพื่อช่วยกันนำพาท้องถิ่นไทย
ให้เป็นที่พึงของประชาชน และเป็นกำลังหลักในการรวมไทยสร้างชาติต่อไป

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๕๘

๖๔๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๓๒

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง วันเทศบาล

ตามที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช
๒๔๗๗ เป็นต้นมา นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า นับตั้งแต่ได้มีการปกครองท้องถิ่น
รูปเทศบาลขึ้นมาเป็นระยะเวลากว่า ๕๐ ปี เทศบาลได้พัฒนาและสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก อำนาจประโยชน์ให้บริการแก่
ประชาชนทั้งในด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เป็นกระบวนการพื้นฐานของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยตนเอง
ดังนั้น เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปเทศบาลให้ปรากฏแก่
ประชาชนโดยทั่วไป อันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
รวมทั้งประชาชนได้สำนึกถึงความรัก ความผูกพัน ความเสียสละและความ
รับผิดชอบที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

จึงกำหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายนของทุกปีเป็น "วันเทศบาล"

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๒

พลตำรวจเอก ประมาธ อภิเรกสาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย